



ประกาศ วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา
เรื่อง กำหนดการพิธีมอบใบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
โดยกำหนดวันอาทิตย์ที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์ อาคารอำนวยการ

ด้วย วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา ได้ประกาศกำหนดการอนุมัติจบประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติ โดยมีกำหนดการดังนี้

เวลา	กิจกรรม	ฝ่ายที่ รับผิดชอบ
๒๕ มี.ค ๒๕๖๑ ๐๘.๐๐-๐๘.๓๐	-นักเรียนนักศึกษาลงทะเบียน เข้าร่วมพิธีซ้อมการเข้ารับใบประกาศนียบัตร ณ ตึกอำนวยการ ห้องประชุมชัยพฤกษ์ วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา	-ฝ่ายรับ ลงทะเบียน -ฝ่ายพิธีการ
๐๘.๓๐-๐๙.๐๐ ๐๙.๐๐-๑๐.๓๐	- นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมพิธีซ้อมรับประกาศนียบัตร ตามลำดับ - เตรียมรับจริง นักเรียนนักศึกษา นั่งประจำที่ ตามลำดับ เพื่อร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตร	-ฝ่ายจัดนักเรียน นักศึกษา
๑๐.๔๐	- ผู้สำเร็จการศึกษา / คณะอาจารย์ / แขกผู้มีเกียรติพร้อมกัน ณ ประชุมชัยพฤกษ์ อาคาร อำนวยการ วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา - ประธานในพิธีเข้าสู่บริเวณพิธี ท่านดร. บุญส่ง จำปาโพธิ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการ อาชีวศึกษา เดินทางเข้าสู่ห้องประชุม - (เปิด เพลงมหาฤกษ์ นักเรียนนักศึกษายืนตรง) - พิธีกรเชิญประธานในพิธี ท่านดร. บุญส่ง จำปาโพธิ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และเชิญ ประธานประจำท่านมอบประกาศนียบัตร - พิธีกรเชิญ ท่านนางสาวอภัสรา ยิ่งเจริญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ กล่าวรายงานต่อประธานในพิธี - ประธานมอบเกียรติบัตรนักเรียนนักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้กับวิทยาลัยฯ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ๑. ได้รับรางวัล เป็นผู้สร้างชื่อเสียงให้กับวิทยาลัยฯ ๒. ได้รับรางวัล ความประพฤติดี ๓. ได้รับรางวัล ผู้มีผลการเรียนยอดเยี่ยม - ประธานมอบเกียรติบัตร นักเรียน นักศึกษา ที่มีผลการเรียนดีเด่น และมอบประกาศนียบัตรแก่ ผู้สำเร็จการศึกษา - ผู้ชานชื่อนักเรียนนักศึกษา (นางสาวไอริสยา ปาวพรม และนางพรพิมล โตเจริญ) จัดนักเรียนนักศึกษาเข้ารับ ประกาศนียบัตร ตามลำดับ	-ฝ่ายรับ ลงทะเบียน -พิธีกร อ.ไอริสยา อ.ธีระนันท์
๑๑.๓๐-๑๒.๐๐.	- ตัวแทน นักเรียนนักศึกษา นำกล่าวคำปฏิญาณตน - พิธีกรเชิญ ท่านดร. บุญส่ง จำปาโพธิ์ ประธานในพิธีกล่าวแสดงความยินดี และให้โอวาท	-นักศึกษาแสดง ความรู้สึก
เวลา ๑๒.๐๐	- ประธานถ่ายรูปพร้อมทั้งคณะอาจารย์และนักเรียนนักศึกษาร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับผู้บริหารและ คณะครู - เสรีจพิธี	-ประชาสัมพันธ์ -งานอาคาร

โดยกำหนดเรื่องการแต่งกาย นักเรียนนักศึกษา ปวช. - ปวส. ชุดนักเรียนปกติ (เสื้อขาวแขนสั้น กระโปรง/กางเกง สีกรมท่า
รองเท้ายาวสีดำ) ข้าราชการ พนักงานราชการ ครูจ้าง เจ้าหน้าที่ ชุดข้างในสุท (ข้างนอกชุดครู) และเจ้าหน้าที่ ที่ยังไม่สำเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีให้ใส่สูท

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

(นางสาวอภัสรา ยิ่งเจริญ)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา